

Tin Túc Manmin

Số 22 23 tháng 3, 2014

Bí Quyết để Có Một Tấm Lòng Thiêng Liêng: Đọc Kinh Thánh!

Những Thành viên Manmin cảm nhận tình yêu của Chúa trong Kinh Thánh và sự nhiệt tình gắn kết của họ

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân không đọc Kinh Thánh và một số trong họ thậm chí xem những công việc trong Kinh Thánh chỉ là những truyện ngụ ngôn hay truyền thuyết. Tuy nhiên, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta.

Trong Hội Thánh Trung Tâm Manmin, thật chẳng khó để tìm thấy những người đọc Kinh Thánh vì cả hội thánh đều sốt sắng trong việc học Kinh thánh. Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee đã nhấn mạnh rằng các thành viên nên ghi nhớ một câu và đọc một chương mỗi ngày. Trước khi bắt đầu năm 2014, ông kêu gọi tất cả mọi người đọc hết các sách Kinh Thánh vì sự phát triển tâm linh của họ. Ông cũng đã dạy cách đọc Thánh Kinh một cách chi tiết.

Ông khuyên họ đọc lớn tiếng bắt đầu từ Tân Ước là sách quen thuộc đối với họ, ghi xuống những mạng lệnh của Đức Chúa Trời như những việc 'Hãy Làm' 'Chớ Làm', 'Từ Bỏ' và 'Vâng Giữ' là những điều mà họ không vâng theo, cầu nguyện với những Lời đã được viết ra, và đánh dấu trong những ghi chú mình nếu điều đó được đem ra thực hiện.

Tiến sĩ Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh một lần nữa trong Địa hạt, Tiểu khu, và Lễ Cầu Nguyện Dâng Minh của các lãnh đạo nhóm tế bào vào ngày 2 tháng 2, 2014. Điều này là vì đó là biện pháp nhanh chóng trực tiếp hơn để tra xét đức tin và đạt được tấm lòng thiêng



liêng ấy là tấm lòng của Chúa.

Tất cả các tín đồ hội thánh, từ trẻ em đến các thành viên lớn tuổi, sống hạnh phúc trong ân sủng và tình cảm được ban cho thông qua Kinh Thánh. Họ đọc Kinh Thánh và ghi xuống những gì họ đã không trừ bỏ hoặc tuân theo, và sau đó cầu nguyện để làm theo Lời Chúa. Họ đọc những điều đó vào lúc đêm khuya, lúc bình minh, hoặc trong thời gian nghỉ ngơi. Bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh rỗi, họ đọc những điều làm cho tình yêu của họ đối với Chúa tăng thêm lên.

Chấp sự Sangcheol Lee, tuổi 49, trong 2-5 Sứ mệnh của con người phát biểu rằng, "Tôi đọc Kinh Thánh to rõ ràng bất cứ khi nào rảnh rỗi và trước khi đi ngủ. Bởi vì tôi tập trung trong khi đọc, tôi nhận được một mức độ ân sủng khác biệt so với các bài đọc trong quá khứ và những cảnh trong Kinh Thánh được đưa đến tâm trí trong trái tim tôi".

Nữ Chấp sự ESS Aeja Kim, 50 tuổi, trong 3-1 Sứ Mệnh Phụ Nữ nói rằng: "Đọc Tân Ước, tôi nhận biết tình yêu của Chúa và người chăn bầy. Trong

khi đọc Cựu Ước, tôi không thể ngồi trong tư thế thoải mái được. Hiện nay tôi đọc trong tư thế quỳ gối. Tôi rất vui mừng nhận lãnh ân sủng và sức lực để nhận biết bản thân mình."

Các thành viên trong hội thánh cũng cầu nguyện tha thiết trong Lễ Cầu Nguyện Đa-ni-ên được tổ chức vào lúc 9 giờ tối hàng đêm, như 1 Ti-mô-thê 4:5 có chép rằng, "Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh." Họ sốt sắng chạy trong cuộc đua để trưởng thành đức tin.



"Lời Sống trên GCN là Tặng Phẩm của Chúa đối với Tôi"

Mục sư Nancy Sharpe Blizzard
(Hội Thánh Hy Vọng Về Thiên Đàng tại Hoa Kỳ)

Sau khi lắp đặt một ăng-ten truyền hình, tôi tìm kiếm một kênh Cơ Đốc. Và tôi tìm thấy GCN. Tôi đã xem 'Lời Sống' của Tiến sĩ Jaerock Lee và đã kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ nơi nào. Tôi đoán chắc rằng GCN là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc sách của tiến sĩ Lee *Thiên Đàng I & II* và chúng đã khiến tôi đã cảm động rất nhiều. Tôi đã kinh khiếp bởi sự mô tả chi tiết của thiên đường có nơi cư ngụ khác nhau và mức độ khác nhau của phần thưởng. Tôi nghĩ rằng mình nên hoàn thành nhiệm vụ cách sốt sắng hơn nữa để có thể có thêm nhiều phần thưởng hơn ở thiên đường.

Tôi làm mục sư với Hội Thánh Hy Vọng về Thiên Đàng tại Hollywood, Los Angeles ở California. Vào 12 tháng 1 năm 2014, chúng tôi đã tổ chức

một buổi nhóm Phục Hưng và Hội nghị Chữa Lành qua khăn tay với Mục sư Hangyeol Kim làm diễn giả. Ông làm chức vụ mục sư đối với Trung tâm Sứ mệnh Manmin ở California. Mục sư Kim cầu nguyện cho chúng tôi với chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12).

Tôi đã được chữa lành đau lưng là căn bệnh do hậu quả của một tai nạn, và chị Natasha đã được giải thoát khỏi trầm cảm. Hơn nữa, tấm lòng các thành viên trong hội thánh tôi được mở ra và họ ăn năn. Hiện nay họ đang thay đổi và sốt sắng trong cuộc đua. Hallelujah!

Những ngày này, tôi đang đọc sách của tiến sĩ Lee và nhận được rất nhiều ân sủng. Tôi được đầy đủ Thánh Linh kể từ khi tôi gặp được người chăn thật, người tuyên giảng Lời Sống. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Sự Khôn Ngoan Quý Báu Hơn Vàng

“Vi thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, Chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được” (Châm ngôn 3:14-15).



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Người ta đánh giá nhiều thứ là quý báu. Một số mong muốn nổi tiếng trong khi những người khác nghĩ đến quyền lực xã hội và kiến thức như những thứ có giá trị. Còn những người khác coi sự giàu có là quan trọng nhất. Đức Chúa Trời xem khôn ngoan là quý báu và Ngài phán rằng sự ấy là quý hơn vàng ròng. Không có gì trong thế giới này có thể mang đến cho chúng ta sự sống đích thực hay bình an. Nhưng giá trị của sự khôn ngoan sẽ tăng lên vô cùng tùy thuộc vào chúng ta đã đạt được bao nhiêu và sử dụng sự khôn ngoan đó như thế nào.

Sự khôn ngoan nói chung có thể được phân làm hai loại. Một là sự khôn ngoan thông thường mà chúng ta có thể đạt được thông qua kinh nghiệm và học tập trong khi loại khác là sự khôn ngoan thiên thượng do Đức Chúa Trời ban cho từ trên cao. Cho dù một con người có khôn ngoan đến đâu, sự khôn ngoan thông thường của con người có thể không bao giờ đạt đến sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy, 1 Cô-rinh-tô 1:25 có chép rằng, “Bởi vì sự rõ đại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yêu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.”

1. Giá trị của sự khôn ngoan được Đức Chúa Trời ban cho

Sự khôn ngoan sử dụng các kiến thức đạt được. Thậm chí nếu chúng ta có một sự hiểu biết về hoàn cảnh và có thể nhìn thấy một cách rõ ràng để đạt được một cái gì đó, nếu chúng thiếu sự khôn ngoan, bấy giờ sự hiểu biết có thể không thực sự bày tỏ đầy đủ giá trị của nó. Người ta có thể đạt được sự hiểu biết thông qua quá trình học tập, nhưng sự khôn ngoan chỉ có thể đạt được khi người ta một tấm lòng trống không để tiếp nhận.

Những ai có sự khôn ngoan được Đức Chúa Trời ban cho biết làm thế nào để thay

đổi tâm lòng của những người xung quanh họ. Họ có được sự hợp tác từ những người mà họ cần và làm cho mọi việc trôi chảy như nước. Nhưng những người không khôn ngoan sẽ khiến cho sự chống đối nổ ra ngay cả khi họ đang làm công việc tốt. Họ sẽ gặp khó khăn với người khác và bị dính dáng đến những tình huống khó khăn.

Những người khôn ngoan sẽ nhận được tình yêu và phước lành chỉ bởi một lời nói, trong khi những người kém khôn ngoan sẽ mất cơ hội mà họ có và tự đặt mình vào khó khăn với lời nói mình. Khi so sánh những nỗ lực và sự làm việc cực nhọc của chúng ta để sanh bông trái, bông trái ấy sẽ tương đối ít hơn nếu chúng ta thiếu khôn ngoan. Nhưng những người khôn ngoan làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng nhiều cách khác nhau nhờ đó họ có thể có được những kết quả tốt hơn.

Họ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những lời cầu nguyện của mình và họ hầu như không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhận được ân sủng của Ngài. Hơn nữa, họ thậm chí còn tạo ra cơ hội để nhận ân sủng của Chúa. Nếu chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta có thể nhanh chóng để nhận được sự đáp lời cho lời cầu nguyện của mình, sanh nhiều bông trái và nhận được phước lành.

2. Sa-lô-môn nhận được phước lành bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

Chúng ta không thể nói về sự khôn ngoan mà không nhắc đến Sa-lô-môn. Ông đã kể vị Đa-vít lên nối ngôi và ông đã dâng một ngàn của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời với tất cả nỗ lực tốt nhất của mình. Một của lễ thiêu được thực hiện bằng cách đốt vật hiến tế để dâng hương thơm để chịu của nó lên Đức Chúa Trời. Đây là phương pháp phổ biến nhất của sự hiến tế trong Cựu Ước, và trong ý nghĩa ngày nay, nó đề cập đến tất cả các lễ Chúa nhật bao gồm các lễ hội như lễ Phục sinh và Lễ Tạ Ơn.

Sa-lô-môn dâng lễ với trọn cả lòng mình một cách chân thành đến mức Đức Chúa Trời đã hiện ra trong giấc mơ của người mà phán hỏi rằng: “Người muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi” (2 Sử ký 1:7). Sa-lô-môn chẳng cầu xin sự nổi danh hay cuộc sống xa hoa. Người đã cầu xin sự khôn ngoan và trí thức là điều mà người có thể sử dụng để cai trị trên dân sự. Đức Chúa Trời đã đẹp lòng với sự cầu xin của ông và Ngài đã ban cho ông sự tôn trọng cùng với phước hạnh vật chất mà người chẳng hề tìm kiếm (2 Sử ký 1:11-12).

Sự khôn ngoan mà Sa-lô-môn đã nhận được từ Đức Chúa Trời to lớn đến mức nữ vương nước Sê-ba đã nghe tin và tìm đến

để biết rõ thêm về sự ấy. Bà cũng mang theo nhiều của lễ để dâng cho người. Bà nói rằng, “Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trời hơn tiếng-đòn tôi đã nghe” (1 Các Vua 10:7).

Sự phán quyết khôn ngoan của Sa-lô-môn trong 1 Các Vua Chương 3 là rất nổi tiếng. Một ngày kia có hai người phụ nữ mang một con trẻ đến trước Sa-lô-môn. Cả hai đều cho rằng ấy là con của mình.

Mỗi người trong họ đều đã sinh một con trẻ trong cùng khoảng thời gian. Một trong hai người đó đã làm chết đứa con của mình do một sai lầm trong đêm và bà ta đã đem đứa trẻ đã chết để lấy con của người nữ kia. Vào buổi sáng, người nữ kia nhìn thấy con trẻ chết ở với mình. Hai người nữ cuối cùng đã đến gặp Sa-lô-môn để giải quyết yêu cầu của mình. Sa-lô-môn nói rằng: “Vậy, hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia.”

Bấy giờ mẹ của đứa trẻ sống, – vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, – bèn tâu với vua rằng: Ôi, Chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia lấy làm vui sướng với phán quyết của vua về việc phân đôi đứa trẻ. Sa-lô-môn bảo rằng người nữ cầu xin mạng sống của đứa trẻ chính là mẹ đẻ của đứa trẻ ấy và truyền đem trao nó cho người. Ông hiểu được tình yêu của người mẹ đối với con mình còn hơn cả đối với bản thân.

Với sự khôn ngoan, một người có thể minh oan cho người vô tội, và những người khác sẽ tôn trọng anh ta về phán xét khôn ngoan của mình.

3. A-bi-ga-in, người nữ khôn ngoan

A-bi-ga-in, trong 1 Sa-mu-ên chương 25, đã xoay chuyển một tình huống hiểm nghèo và đã nhận được phước lành nhờ sự khôn ngoan của mình. Ấy là khi Đa-vít trốn chạy khỏi vua Sau-lơ.

Đa-vít và người của ông đang lâm vào cảnh đói khát và họ đã cầu hỏi Na-banh, một người đàn ông giàu có trong vùng lân cận, để được giúp đỡ. Trong quá khứ, Đa-vít đã bảo vệ gia súc của Na-banh. Nhưng Na-banh coi Đa-vít là một người thấp kém khi người hạ mình bằng cách cầu xin sự giúp đỡ của Na-banh. Đa-vít đã tức giận và tìm đến nhà Na-banh cùng 400 người tháp tùng theo mình để giết hẳn ta.

Tin tức ấy đến tại A-bi-ga-in, vợ Na-banh. Bà vội vàng chuẩn bị bánh, rượu và các thực phẩm khác, đặt chúng trên lưng lừa, và lên đường để gặp Đa-vít. Những gì

người của Đa-vít cần thiết nhất và đã yêu cầu là thực phẩm, vì họ chạy trốn. Vì vậy bà đã chuẩn bị thức ăn trong tình trạng ng-hiêm trọng đó.

Từ điều này chúng ta có thể học được sự khôn ngoan của A-bi-ga-in. Gặp Đa-vít, A-bi-ga-in sấp mình trước mặt người tôn người lên với thái độ khiêm tốn của mình. Mặc dù những gì Na-banh đã làm xứng đáng với sự chết, A-bi-ga-in tha thiết, chân thành cầu xin sự tha thứ của Đa-vít cho chồng mình. Sau đó bà khen những điểm tốt của Đa-vít, làm dịu tâm trí ông. Hơn nữa, bà đã cẩn thận đề cập đến việc Đức Chúa Trời sẽ chẳng vui nếu Đa-vít giết chết người của nhà Na-banh và làm đổ máu.

Đa-vít đáp cùng nàng rằng, “Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-so-ra-ên, vì đã sai người đến đón ta ngày nay! Đáng khen sự khôn ngoan người và chúc phước cho người, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình” (1 Sa-mu-ên 25:32-33). Con tức giận của người đã tan biến hết.

Sau khi A-bi-ga-in an ủi lòng Đa-vít, Na-banh đã say rượu vì có một bữa tiệc như một vị vua. Cô ấy không nói gì với chồng mình cho đến sáng hôm sau, và điều này cũng đã được ra từ sự khôn ngoan của mình. Cô không bao giờ biết những gì người đàn ông say rượu sẽ nói nếu cô ấy nói về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Có sự khôn ngoan như vậy, A-bi-ga-in đặc báo tin đó cho chồng hay vào sáng hôm sau, sau khi ông đã tỉnh táo. Na-banh rất sợ nghĩ rằng ông có thể bị giết đến nỗi tim ông muốn ngừng đập và ông đã trở thành như đá. Ông qua đời mười ngày sau đó.

A-bi-ga-in với sự khôn ngoan của mình đã thoát khỏi hiểm họa sẽ khiến mình và cả nhà đều bị giết. Về vấn đề này, nhiều sự có thể trở nên dễ dàng và tốt đẹp với chúng ta hoặc những thứ nhỏ nhặt có thể trở nên rắc rối lớn, tùy thuộc vào chúng ta có khôn ngoan hay không. Bằng cách hiểu này, chúng ta nên khao khát được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan là thứ quý hơn vàng.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, Gia-cơ 3:17 có chép rằng, “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” Tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho anh chị em sẽ có sự khôn ngoan từ trên cao và vui hưởng phước lành với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngăn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
- "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Vietnamese

Sự đáp lời của Đức Chúa Trời sẽ đến với những con người như thế nào?

“ Đức Chúa Trời có phán trong Châm ngôn 8:17 rằng: “Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” Chúa Giê-su cũng phán trong Ma-thi-ơ 7:11 rằng, “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao!” Chúa Giê-su đã giảng về sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Vậy, loại người nào sẽ được nhận sự đáp lời Đức Chúa Trời? ”

Giống Như Áp-ra-ham Những người có đức tin kiên định

Áp-ra-ham đã có đức tin trọn vẹn để tin cậy Đức Chúa Trời cách kiên định vì vậy người chẳng hề nghi ngờ Lời Chúa và cũng không hề chẳng vâng lời. Bởi người tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng Đấng khiến người chết sống lại, người đã có thể tuân theo ngay lập tức khi Đức Chúa Trời phán cùng người hãy dâng con trai duy nhất của người là Y-sác làm của lễ thiêu (Hê-bơ-rơ 11:19). Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đặt để người là tổ phụ đức tin và đã ban cho người đủ thứ phước lành như con cái, sức khỏe, sự giàu có, và sự nổi danh.

Nhiều người nghi ngờ và không tuân theo khi mọi việc không hợp với suy nghĩ của họ, và họ phản nản. Mặc dù họ nói rằng họ tin, họ đâm ra nghi ngờ mà không có quyết định có nên tin hay không tin giống như những sóng biển bị gió đưa đi. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng một người có hai lòng, không kiên định trong đường lối mình, người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa (Gia-cơ 1:6-8).

Giống như Cọt-nây những người kính sợ Chúa và làm việc lành

Cọt-nây và tất cả nhà người đều có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù ông là người ngoại bang và là một thầy đội thuộc về Rô-ma, ông đã bỏ thí cho nhiều người Do Thái và cầu nguyện luôn (Công Vụ 10:1-2). Lời cầu nguyện và công việc thiện của người đã thấu đến trời và Đức Chúa Trời ban phước cho ông bằng cách sai Phi-e-rơ đến hầu cho ông, gia đình, người thân của mình, và thậm chí cả bạn bè của người đều có thể nhận được sự cứu rỗi và Đức Thánh Linh.

Công vụ chương 9 nói về một môn đệ tại thành Gióp-bê tên là Ta-bi-tha (được dịch là Đô-ca). Khi bà qua đời vì đau bệnh, các môn đệ khác khẩn nài Phi-e-rơ đến. Khi Phi-e-rơ đến, những góa phụ ở đó đang than khóc và gào cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Cảm động, Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chớ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Ta-bi-tha đã tận tụy trong việc lành đã khiến Đức Chúa Trời động lòng.

Giống như Ê-li những người cầu nguyện tha thiết

Ê-li là một tiên tri công bố ý muốn của Đức Chúa Trời trong thời A-háp và A-cha-xia trong vương quốc phía bắc của Y-sơ-ra-ên. Trong những ngày đó, quốc gia của ông đã bị hạn hán nghiêm trọng trong ba năm rưỡi do việc thờ thần tượng của vua A-háp và người dân của đất nước này. Ông đã cầu nguyện tha thiết và khiến mưa đổ xuống bởi sự đáp lời cầu xin của ông từ Đức Chúa Trời (1 Các Vua 18:42-45). Ông đã kêu cầu tha thiết trong sự cầu nguyện đến nỗi dạ dày của ông bị ép chặt lại khiến ông phải cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối.

Gia-cốp vật lộn với thiên sứ được Thiên Chúa sai đến tại rìa của rạch Gia-bốc cho đến khi xương hông ông bị trật khớp. Ông đã tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Ê-sau, anh trai của Gia-cốp đang trên đường tìm đến Gia-cốp với 400 người đàn ông để giết ông, nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm hòa với Gia-cốp và cuộc sống của tất cả thành viên gia đình của Gia-cốp được gìn giữ.

Giống như Sa-lô-môn Những người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lễ thật

Sau vua Đa-vít, Sa-lô-môn đã trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. Trước khi trị vì, ông đã dâng 1.000 của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời bởi tấm lòng mình. Dâng 1.000 của lễ thiêu thật chẳng phải là việc dễ làm. Trong thời Cựu Ước, nhiều hạn chế đang bị ràng buộc để theo về địa điểm, thời gian, của lễ, và cách thức. Sa-lô-môn đã đến đó trước mặt Chúa đến bàn thờ đồng tại hội mạc, và đã dâng lên một ngàn của lễ thiêu. Đức Chúa Trời rất hài lòng với Sa-lô-môn người đã dâng hàng ngàn của lễ thiêu và ban phước cho người. Đức Chúa Trời hiện ra với Sa-lô-môn trong một giấc mơ vào ban đêm mà phán rằng, “Ngươi muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi.” Bấy giờ ông cầu xin sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, ông không cầu xin sự giàu có và vinh quang. Đức Chúa Trời đã đẹp lòng về sự cầu xin đó nên Ngài đã ban cho người không chỉ sự khôn ngoan mà còn giàu có và vinh quang. Các của lễ trong Cựu Ước nói đến sự thờ phượng ngày nay. Nếu chúng ta yêu Chúa và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lễ thật trong các lễ, chúng ta cũng có thể nhận được sự đáp lời và phước lành từ Đức Chúa Trời.

Giống như Đa-vít những người tìm kiếm sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời

Đa-vít là một cậu bé nhưng ông đã có đức tin và sự táo bạo. Ông thưa với vua Sau-lơ rằng mình sẽ đi chiến đấu với Gô-li-át quân Phi-li-tin, kẻ xem thường đạo quân của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 17:32). Không được trang bị khí giới, ông đã giáp mặt Gô-li-át chỉ với một cái trình ném đá và năm viên đá và đã hạ gục kẻ thù bằng một cú ném đá. Đa-vít dùng chính gươm của Gô-li-át để lấy đầu hắn. Qua sự kiện này, Y-sơ-ra-ên đã giành được một thắng lợi lớn.

Theo những cách như vậy, nếu chúng ta có niềm tin mạnh mẽ như Đa-vít, cho dù chúng ta phải đối mặt với một nan đề lớn đến mức dường như không thể được giải quyết, chẳng có gì là khó khăn. Giống như Đức Chúa Trời nói về Đa-vít, “Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta” (Công Vụ 13:22), chúng ta có thể nhận lãnh mọi sự mình cầu xin, nếu chúng ta có một tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Giống như Giô-sép những người làm theo sự công chính của Đức Chúa Trời

Giô-sép đã đính hôn với Trinh Nữ Ma-ri. Sau đó, ông nghe nói rằng Ma-ri đã có thai mặc dù họ chưa đến cùng nhau. Giô-sép lên kế hoạch đưa cô ấy đi cách bí mật vì khi điều này bại lộ, Ma-ri sẽ bị ném đá đến chết theo Luật định. Vì Giô-sép có một tấm lòng nhân hậu và công bình như vậy, ông đã gặp một thiên sứ của Chúa và nghe được sứ điệp của Đức Chúa Trời như đã có chép trong Ma-thi-ơ 1:19-23.

Hầu hết mọi người đều khăng khăng với những gì họ cho là đúng, và một số trong số họ thậm chí buộc người khác phải theo ý kiến của họ. Họ cho rằng sự hòa hiếu có thể bị phá vỡ để thực hiện một điều gì đó. Nhưng, Đức Chúa Trời không có ý định khiến người ta phá vỡ hòa hiếu mặc dù những gì họ làm là đúng. Sự công bình của Đức Chúa Trời là trừ bỏ tội lỗi bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, để làm theo Lời Ngài, và vâng phục Ngài bởi đức tin.

“Nhờ sự vùa giúp của Đức Chúa Trời, không có gì là nan đề đối với việc đầu tư trong thế giới khó lường này”

Trưởng Lão Seongyeol Ko (CEO of Gold In Best, Nhà thờ Daejeon Manmin)

Tôi bắt đầu vào ngày sớm hơn so với những người bình thường. Điều này là vì tôi phải đưa ra một chiến lược đầu tư bằng cách phân tích rất nhiều tin tức đã được báo cáo vào tối hôm trước và đọc kỹ các báo cáo đầu tư. Quyết định của tôi tại một thời điểm rất quan trọng có ảnh hưởng lớn trong lợi nhuận và mất mát, vì vậy tôi phải thận trọng.

Trong quá khứ, mỗi khi khá căng thẳng, tôi thường chọn uống rượu và hút thuốc lá để thư giãn. Điều này khiến sức khỏe tôi yếu đi, vì vậy tôi đã cố gắng để bỏ rượu và hút thuốc. Nhưng tôi đã thất bại nhiều lần. Vào thời điểm đó, mẹ tôi, Chấp sự trưởng Geummae Ma, tha thiết khuyên tôi tham dự Hội nghị Phục hưng đặc biệt lần thứ 12 kéo dài hai tuần liên tiếp của Tiên sĩ Jaerock Lee. Tôi đã có một kinh nghiệm đáng kinh ngạc ở đó.

Áy là tháng 5 năm 2004. Trong Hội nghị Phục hưng đặc biệt, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa! Tất cả mọi sự đều có thể sẽ ổn nếu con bỏ hút thuốc. Xin hãy giúp con bỏ thuốc lá.” Sau bài giảng, tiên sĩ Lee cầu nguyện cho người bệnh. Tại thời điểm này, tôi cảm thấy như lửa rơi vào cơ thể mình từ trên cao. Toàn bộ cơ thể của tôi đau nhói,

tôi đã ói khan, cảm thấy như ni-cô-tin đã được tống ra từ cơ thể tôi. Trở về nhà, tôi đã thử hút thuốc nhưng không thể vì cảm thấy kinh tởm. Tôi thậm chí cũng không thể uống rượu nữa. Sau đó tôi đã được chữa lành bệnh viêm khớp ở ngón tay và đầu gối. Các triệu chứng mệt mỏi mãn tính cũng đã biến mất. Hallelujah!

Sau đó, tôi đã đăng ký cùng cả nhà mình vào Hội Thánh Daejeon Manmin do Mục sư Taesik Gil làm công tác mục vụ. Tôi hạnh phúc khi sống một đời sống Cơ Đốc nhân. Các sứ điệp của Đức Chúa Trời được tuyên giảng trong các buổi thờ phượng thật ngọt hơn mật. Tôi cầu nguyện mỗi ngày trong đền thánh. Tôi cảm thấy mọi

thứ trên đời này đều là hư không, vì vậy tôi có thể đoạn tuyệt với chúng không mấy khó khăn. Khi đức tin của tôi lớn lên, tôi đã được giao cho một nhiệm vụ. Tôi đã phục vụ với vai trò của người lãnh đạo Sứ mạng Con Người và



Từ trái, Trưởng lão Seongyeol Ko, Anh Subin Ko (Son), chị Suah Ko (con gái), và Nữ Chấp Sự Jinhee Kim (vợ)

trở thành một phó chủ tịch. Từ năm 2011, tôi phục vụ với vai trò của một chủ tịch Sứ mạng Con người.

Nhìn xem thế giới chung quanh, có thể nhắc nhở chúng ta về câu Kinh Thánh trong Gia-cơ 1:15 rằng, “Đoạn, lòng tư dục cuu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” Mọi người đang phải đối mặt với niềm vui, giận dữ, nỗi buồn, và sự khoái lạc ở đây hàng chục lần mỗi ngày. Ở đây ta thấy lòng ham muốn được hình thành. Ở đây, Lời Chúa là điều làm cho chúng ta có thể gìn giữ tâm lòng mình. Tôi đã phải chịu đựng sự tuyệt vọng và chán nản do quyết định sai lầm của mình và đôi khi đã phải tranh chiến với dục vọng mình, nhưng tôi đã cố gắng

đi theo con đường công chính bằng cách cầu nguyện bởi Lời Chúa và cố gắng để đạt được một tấm lòng nhân từ. Phi-e-rơ, một dân chài, đã thả lưới theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-su mặc dù ông đã làm việc vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Bấy giờ ông đã có thể bắt được rất nhiều cá như có chép trong Lu-ca 5:4-7. Tôi cũng đã có kinh nghiệm một công việc phẩm như vậy.

Đức Chúa Trời biết trước mọi sự, vì vậy Ngài biết trước khi nào sẽ có sự khủng hoảng trong cổ phiếu. Ngài hành động thông qua Tiên sĩ Jaerock Lee cho tôi. Tiên sĩ Lee xuất hiện trong giấc mơ của tôi và cho thấy một dấu hiệu bán ra cổ phiếu, hoặc nói với tôi để mua cổ phiếu khác. Nếu tôi chỉ làm theo mà không có bất kỳ suy nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đức Chúa Trời ban phước cho tôi rất nhiều. Khi Tiên sĩ Lee rao giảng về dòng chảy của tình hình thế giới, tôi đã đầu tư vào các cổ phiếu có liên quan và nhận được rất nhiều phước lành.

Một vài năm trước đây, Tiên sĩ Lee cho biết bệnh mới được phát hiện sẽ tràn lan trong năm sau. Nghe điều này, tôi đã đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến cúm lợn, SARS, và bệnh lở mồm long móng dự đoán cổ phiếu sẽ tăng lên đáng kể. Tôi đã kiếm lợi lớn từ những điều này. Hơn nữa, khi nói tiên tri về cuộc bầu cử quốc gia, tôi đã đầu tư cổ phiếu dựa trên các dự đoán, khiến tôi một lần nữa đạt được lợi nhuận đáng kể.

Đức Chúa Trời khiến tôi nhận được phước lành như vậy, tham gia vào sứ mạng thế giới, và mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi có thể dâng đủ sự tạ ơn về ân sủng này! Đầu tư kinh doanh chúng khoán là không thể đoán trước, nhưng Đức Chúa Trời cho tôi biết tất cả mọi thứ rõ ràng và ban phước cho tôi. Tôi dâng hết lời tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời!

“Tôi đã gặp người chăn hiền lành thực sự qua Enlace TV”

Vào Chủ Nhật, tôi đã xem bài giảng của Tiên sĩ Jaerock Lee trong buổi sáng qua Enlace TV là một đài truyền hình Cơ Đốc hàng đầu ở các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

Tôi đã xưng nhận đức tin nơi Chúa, song tôi đã đau khổ về tinh thần. Nhưng bài giảng của tiên sĩ Lee đã dạy tôi rằng một đời sống Cơ Đốc nhân đích thực là giống Chúa. Bấy giờ, niềm vui đến với tôi. Tôi muốn có một nhà thờ chi nhánh Manmin được thành lập ở Colombia. Một ngày nọ, tôi thấy địa chỉ của Hội Thánh Colombia Manmin xuất hiện trên màn hình trong chương trình bài giảng của tiên sĩ Lee. Tôi đã vui mừng khôn xiết. Phải mất một tiếng rưỡi để đi nhà thờ bằng xe buýt, nhưng tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi đã đăng ký vào ngày 24 tháng 6 năm 2012 và đọc cuốn tự truyện của tiên sĩ Lee *Đời Tôi*, và *Niềm Tin* khiến tôi vô cùng xúc động. Tiên sĩ Lee đã bị nhiều loại bệnh nghiêm trọng trong bảy năm, nhưng ông đã được chữa lành hoàn toàn ngay tức thời bởi Đức Chúa Trời



Chị Maria Gema Sierra Santos (Tuổi 74, Nhà thờ Colombia Manmin)

và đã đạt được chức vụ của mình chỉ bởi đức tin. Thật đáng kinh ngạc.

Tôi đang sống trên lương hưu nhưng tôi đã gặp khó khăn. Phí bảo trì căn hộ của tôi đã được cố định, nhưng số tiền quá nhiều để trả. Vì vậy, ấy là một gánh nặng rất lớn và số dư chưa thanh toán bị tòn độn. Tôi kêu gọi hợp pháp để giải quyết vấn đề, nhưng điều đó không thực hiện được.

Tôi đã nói chuyện với Mục sư David J. Jang của Hội Thánh Colombia Manmin về điều đó và ông khuyên tôi nên cầu nguyện trong buổi cầu nguyện Đa-ni-ên được tổ chức hàng đêm. Tôi làm theo bởi đức tin và cầu nguyện. Cuối cùng, vấn đề đã được giải quyết: bây giờ tôi có thể trả một khoản phí thấp hơn nhiều và tôi không phải trả lệ phí trễ và tiền lãi. Hallelujah!

Tôi chìm ngập với thực tế rằng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống và đã nhậm lời cầu nguyện của tôi. Tôi chân thành cảm ơn Tiên sĩ Jaerock Lee người đã dạy tôi sống một đời sống Cơ Đốc nhân đích thực.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com